

**UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SỞ Y TẾ** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 41/KHTC-SYT

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**"HÒA TỐC"**

**BÁO CÁO NHANH**  
**CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19,**  
**TỈNH SÓC TRĂNG**

**I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NHẬN ĐỊNH**

Tại Sóc Trăng, tính đến 10 giờ sáng ngày 17/3/2020 có 15 trường hợp trường hợp nghi ngờ bệnh được cách ly, theo dõi tại khoa Nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh, sau khi lấy mẫu chuyển Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả xét nghiệm cả 15 trường hợp đều âm tính và 02 trường hợp người nước ngoài tại Bệnh viện 30 tháng 4 và cũng cho kết quả âm tính;

Phối hợp với Quân Khu 9, tổ chức cách ly tập trung 603 người tại Trường Quân sự Quân Khu 9, đến nay đã qua 14 ngày, Sở Y tế đã cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly tập trung và gửi danh sách về địa phương tiếp tục theo dõi theo quy định.

Tổ chức cách ly đột xuất tại Khu cách ly Trường Quân sự địa phương cho 96 người từ Côn Đảo về Sóc Trăng theo tàu du lịch trong vòng 02 ngày, trong đó có 12 người nước ngoài, đã tiến hành lấy 02 mẫu của 02 người nước ngoài có biểu hiện sốt, đau ngực chuyển Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Tính đến nay đã tổ chức cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày cho 268 người đến từ vùng dịch và hiện tại còn cách ly tại nhà 101 trường hợp

Về nhận định, nguy cơ bùng phát thành dịch là rất cao tại cộng đồng dân cư tỉnh Sóc Trăng nếu chúng ta không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống do các nguyên nhân sau:

+ Trường hợp bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh ta thông qua khách du lịch, người lao động về từ vùng có dịch, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực và quá trình tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly tại tỉnh nhà.

+ Sắp tới ngày tết người dân tộc Khmer, lượng người lưu thông từ Campuchia về Sóc Trăng theo dự kiến hàng năm là rất lớn nên nguy cơ dịch bệnh vì thế cũng lên rất cao.

+ Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào nâng cao thể trạng, cách ly nguồn bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây lan tại cộng đồng.

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

## **1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra**

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và 11 Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các tất cả các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành 03 kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng diễn biến và từng cấp độ khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản chỉ đạo từ Trung ương.

Thành lập và kích hoạt đồng bộ Đội đáp ứng nhanh tỉnh, huyện (23 Đội cơ động). Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp trong tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Chỉ đạo tổ chức thường trực 24/24 giờ tình hình dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của tuyến trên.

Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương xây dựng kế hoạch và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương trong tỉnh.

## **2. Công tác giám sát, dự phòng**

Đẩy mạnh và tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan đến người từ vùng dịch trở về, đã lấy mẫu và xét nghiệm cho 17 trường hợp để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, không để dịch bệnh lan rộng.

Lập danh sách theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối, cách ly những trường hợp nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ.

Hướng dẫn những người tiếp xúc tự theo dõi sức khỏe tại nhà cũng như phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình, đến ngay cơ sở y tế để khám khi có các triệu chứng sốt và viêm đường hô hấp. Các Trạm Y tế đã chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Đẩy mạnh các hoạt động giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra nhằm phát hiện sớm dịch để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

Hàng tuần đều tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh trong tỉnh.

Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế, các đội đáp ứng nhanh (Đội cơ động) sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý dịch. Thường

xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn từ Bộ Y tế trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

Phối hợp chặt chẽ với các Viện đầu Ngành thuộc Bộ Y tế tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho tuyến tỉnh và huyện.

### **3. Công tác điều trị**

Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh theo phân tuyến điều trị; triển khai các Đội cơ động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ nơi xảy ra dịch bệnh.

Cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đều bố trí khu vực riêng để cách ly điều trị bệnh nhân. mỗi khu cách ly có trung bình 10 giường bệnh. Khu vực cách ly được chia thành 3 đơn nguyên: bệnh nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu vực lưu trữ bệnh nhân trước khi xuất viện.

Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định. Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế nếu tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển mẫu... không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

Tỉnh cũng đã chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng ra toàn tỉnh. Tại tỉnh bố trí 16 cơ sở sẽ được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi ngờ, trường hợp bệnh là: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi; Bệnh viện 30 tháng 4; bệnh viện Quân Dân Y; 11 Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thị trấn và Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn.

Báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ do Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về Trung tâm Y tế Dự phòng theo địa chỉ email: [baocaodichst@gmail.com](mailto:baocaodichst@gmail.com) và số điện thoại 0299.3611171 đồng thời báo cáo về Sở Y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp báo cáo về Trung ương.

### **4. Công tác truyền thông**

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe cập nhật tình hình dịch bệnh từ Bộ Y tế và từ Báo cáo nhanh hàng ngày của Sở Y tế để thông tin đến người dân; Giám đốc Sở Y tế đóng vai trò là người phát ngôn và có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan báo chí, cộng đồng để tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống lây lan, không gây hoang mang trong nhân dân.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và mời báo đài tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.



Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe bổ sung các thông điệp, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị y tế từ tỉnh đến huyện theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch Covid-19 gây hoang mang trong cộng đồng.

### **5. Công tác hậu cần**

Căn cứ việc dự báo tình hình dịch, Sở Y tế đã xây dựng và đề xuất Sở Tài chính cân đối ngân sách cấp bổ sung kinh phí mua sắm bổ sung, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế chuyên dùng, phương tiện cần thiết, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính sách cho người tham gia công tác điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân theo đúng chế độ hiện hành.

Triển khai kế hoạch dự trữ, bổ sung kinh phí, trang thiết bị y tế chuyên dùng, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng trong toàn tỉnh.

Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

Kinh phí triển khai theo phương châm huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, tại các đơn vị được phân bổ ngân sách phòng bệnh cấp tỉnh và cấp huyện, kinh phí sự nghiệp ngành y tế năm 2020. Các nội dung chi cho công tác chống dịch đến cấp độ 3 dự kiến khoảng 70 tỷ đồng, trong đó: ngân sách sự nghiệp y tế huy động khoảng 65 tỷ đồng (đã xây dựng dự toán trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt); ngân sách tỉnh bổ sung 5 tỷ đồng và nếu dịch bệnh phát sinh từ cấp độ 4 trở lên phải đề nghị Trung ương hỗ trợ.

### **III. KIẾN NGHỊ**


1. Do nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh nhà chủ yếu là từ bên ngoài do vậy đề nghị Trung ương siết chặt kiểm dịch tại các đường biên giới, hạn chế tiếp nhận người từ vùng dịch về địa phương vì hiện nay năng lực hậu cần tại tỉnh Sóc Trăng có giới hạn.

2. Trung ương có chỉ đạo chung, hạn chế tối đa việc giao lưu giữ các khu vực, việc tổ chức các lễ hội truyền thống tại địa phương có liên quan với nhiều địa phương khác để hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

3. Do điều kiện địa phương còn gặp nhiều khó khăn, do vậy nếu dịch bệnh xảy ra từ cấp độ 4 đến cấp độ 5 cần có sự hỗ trợ mọi mặt từ Trung ương để thành lập Bệnh viện dã chiến và đáp ứng các nhu cầu hậu cần khác cho chống dịch./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các thành viên BCD tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
*[Handwritten signature]*  
**BS. Trần Thành Tuấn**

